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Mættir: Arnar Marinó, Bergrós Viðja, Reynir Snær, Hugrún Björk, Valey Rún, Ingibjörg Elva, 

Valgarður, Beníta, Marteinn Bóas, Sigga Lára og Þórdís sem ritar fundargerð. 

 

 

• Boðið upp á djús og kex í upphafi og lok fundar. 

• Farið yfir mikilvægi þess að hafa nefnd eins og umhverfisnefnd til að nemendur geti 

haft áhrif á það sem gert er í skólanum. 

• Rifjað upp verkefni haustannar. Jól í skókassa gekk vel, matarvigtun gekk vel en þarf 

að minna á að það er ekki í lagi að gera athugasemdir við þá sem þurfa að leifa. Í 

nóvember leyfði skólinn um kíló minna en síðast eða 3.600 gr. Matarvigtun verður 

aftur í mars. 

• Framundan er varðeldur. Mikilvægt að hafa gott logn SL skoðar veðurspá og kemur 

með tillögu að dagsetningu. Heitt súkkulaði verður í boði. 

• Dagur umhverfisins er 26. apríl og þurfum við að fara að huga að skipulagi. Í fyrra var 

farið í Hafnarskóg í umhverfishreinsun og gönguferð. Lítið rusl fannst en það var mjög 

kalt. Í ár er komið að umhverfisráðstefnu og hreinsun nærumhverfis. Í ár er þema 

skólans Hnattrænt jafnrétti og samþykkt að taka það fyrir á umhverfisráðstefnu. 

Hugmynd að nefndin geri eitthvað skemmtilegt og segi frá á ráðstefnunni. 

• Þarf að fara að huga að því að endurnýja flokkunardalla í heimstofum og bæta við 

ílátum fyrir plast. Spurning um að fá einhvern utanaðkomandi til að fara yfir 

flokkunarmál með okkur í skólanum. 

• Áhugi fyrir stöðvavinnu um Hnattrænt jafnrétti kannaður eins og var í haust, það er 

samþykkt og kennarar finna góðan tíma fyrir þetta. 

• Umræða um hvort Survivor verði í vor – nemendur hvattir til að fara að huga að 

verkefnum fyrir daginn. 
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